



Lời của Nhóm thực hiện Báo tổng TSK

Cung các anh, chị cựu học viên PPLST thân mến!

Ngày 24.9 và 15.10 năm nay là ngày giao nhau và sinh nhật lần thứ 73 của Thầy Altshuller, Nhóm thực hiện Báo tổng TSK (BTSK) quyết định danh số 3 ra trong tháng 9 này để tưởng niệm Thầy Altshuller. Theo kế hoạch, Nhóm thực hiện BTSK đã chú trọng những số này tiến tập trung giới thiệu lịch sử PPLST, đặc biệt là TRIZ và quá trình phát triển PPLST ở nước ta. Do vậy, các anh, chị con cái thế hệ trẻ thêm các bài viết về Thầy Altshuller ngay từ số mới.

Nên nay, BTSK đã ra một ba số trong ba quý Thời gian 9 tháng này để Nhóm thực hiện BTSK làm bản sơ kết mini.

"*Tính hệ thống*" của BTSK, thể hiện dưới dạng các nhiệm vụ rõ ràng nêu rõ trên trang mới. BTSK gồm các bài viết của các thầy và các học viên PPLST. Tính đến "*thời gian chuyển trang mới*" để coi một số bài viết từ các anh, chị học viên, mà nhiều nay hết sức quan trọng nói với việc duy trì BTSK, các thầy ở TSK và các bạn trong Nhóm thực hiện BTSK đã nỗ lực viết những số này tiến. Nên nay, BTSK mỗi năm ra một số bài của các anh Nguyễn Kỳ Trung, Chu Mạnh Cường và Ngô Trần Vũ ở BTSK cảm ơn các anh và mong muốn các anh, chị khác hãy tham gia viết bài nhiều hơn nữa cho BTSK. Nhân này, Nhóm thực hiện BTSK cũng xin nói rõ các thầy ở TSK giúp biên tập các bài của anh, chị gửi đến. Do vậy, các anh, chị đừng quên các anh. Thêm nữa, này là báo tổng của chúng ta, chúng ta viết cho chúng ta. Mỗi anh, chị hãy coi mình là "*yeu tố trong hệ thống*" để cùng nhau góp cho BTSK phát triển.



TIN BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN PPLST

❶ Sáng chủ nhật 11.7.1999, BLL kết hợp với TSK đã tổ chức "*Sinh hoạt chuyên đề*" (SHCN) lần thứ hai với nội dung "**Patent và hoạt động sáng tạo**". Báo cáo viên là chị Trông Thuý Trang, trường phòng Sở hữu công nghiệp thuộc Sở khoa học – công nghệ và môi trường TpHCM. Nhiều câu hỏi của các cựu học viên đã được chị Trang giải đáp. Ngoài ra, chị Trang còn cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến nội dung này trên cho BLL. Các anh (chị) nào cần, xin liên hệ với BLL. Nhân này, BLL xin cảm ơn chị Trang và các bạn đã tham dự SHCN lần hai.

❷ BLL đã liên hệ với Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ (Sở KH-CN và MT). Theo thông tin này, Trung tâm sẽ tạo nhiều thuận lợi tối đa cho các bạn cần như câu trả lời thông tin patent. Cụ thể các bạn cần cần xác định lĩnh vực, nội dung cần tra cứu. Các nhân viên sẽ hướng dẫn bạn tra cứu trực tiếp trên kho thông tin, gồm hơn 2000 CD-ROM và hàng triệu bản mô tả patent lưu trữ dạng văn bản (tiếng Việt, Anh, Nga), cùng nhiều catalog sản phẩm và tìm tất các đổi mới. Đặc biệt, tất cả thông tin đều được cung cấp miễn phí và không cần thủ tục gì. Tiếp xúc với anh Lê Văn Nguyễn (Trường bộ phận tra cứu trên CD-ROM,

côu học viên PPLST lớp trung cấp 3), BLL khai báo ngõ khi nào anh cho xem toàn tất các yêu cầu tra cứu mà Trung tâm của anh đã thực hiện trong tháng qua. Chung bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, rất đa dạng.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tra cứu thông tin Patent trực tiếp qua mạng Internet tại Trung tâm nói trên.

Nhà chuyên hệ **Trung tâm thông tin Khoa học – công nghệ**
Phong Báo năm thông tin
Phong 104, lầu 1
79 Trông Ninh, Quận 1
ĐT: 8297040 hoặc 8243823 (xin số 210)

3 Theo yêu cầu của nhiều bạn không có nhiều kiến thức tìm thông tin trên Internet, BLL đã tại một số trang web có liên quan nên mỗi học PPLST, gồm các bài tập, các nghiên cứu (case study), kinh nghiệm áp dụng PPLST trong các lĩnh vực, các câu chuyện vui... Các bạn câu học viên có nhu cầu tham khảo trên máy vi tính, có thể liên hệ với BLL để copy lại.

4 Kể từ số ra ngày 09.9.1999, báo "Tuổi trẻ" sẽ dành hẳn một trang vào thời gian hàng tuần cho chuyên mục "**Eureka**" để tăng cường mạng thông tin khoa học – công nghệ các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng của các cô sô ñã biết lại những giải pháp – ý tưởng sáng tạo trong giới trẻ BLL đã biết hai câu học viên lớp trung cấp 3 PPLST cũng tại làm trang này lại Lê Quốc Báo và Nguyễn Minh Triết. Nhận thấy đây là trang báo hữu ích, BLL xin giới thiệu về các câu học viên PPLST nói và nhờ giúp bài viết. BLL muốn nhờ các bạn câu học viên chụp hai ảnh Báo và Triết thực hiện tại công việc mỗi ngày.

5 Sinh hoạt chuyên đề (SHCN) lần thứ ba với đề tài "Thầy Altshuller và TRIZ cùng các lý thuyết khác của Thầy" do thầy Phan Dũng trình bày sẽ tổ chức vào sáng chủ nhật 10.10.1999 tại Trông Hải học khoa học tự nhiên. BLL xin mời các anh, chị câu học viên nên tham dự. SHCN lần này cũng nằm trong các hoạt động tưởng niệm Thầy Altshuller.

Các nhà chuyên của BLL

Anh Thanh ĐT: 8538288 hoặc 090919295
 Fax: 8555721
 E-mail: Triz@cinet.vnnews.com

Anh Trí ĐT: 9300274 hoặc 090955533

Hộp thoại (VOICELINK) : 8029290